

## ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 31.31 แนวนิ่มอ่อนค่า หลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐออกมาดีเกินคาด

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (5 เม.ย. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้าอยู่ที่ระดับ 31.31 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเย็นวันศุกร์ที่ปิดตลาดที่ระดับ 31.27 บาท/ดอลลาร์

วันนี้เงินบาทยังมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในทิศทางที่อ่อนค่าได้ต่อ จากปัจจัยสำคัญคือ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเดือนมี.ค.64 ปรับพุ่งไปถึง 9 แสนกว่าตำแหน่ง จากที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เพียง 6 แสนกว่าตำแหน่งเท่านั้น

"วันนี้บาทคงจะอ่อนค่าต่อ ปัจจัยหลักจากเมื่อวันศุกร์สหรัฐฯ รายงานตัวเลข Non farm Payroll ออกมาดีเกินคาด วันนี้ตลาดคงจะมีการย่อขำวันนี้" นักบริหารเงินระบุ

นักบริหารเงิน คาดว่าวันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.20 - 31.40 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHT FIX 3M (2 เม.ย.) อยู่ที่ระดับ 0.35647% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.35368%

SPOT ล่าสุด อยู่ที่ระดับ 31.35000 บาท/ดอลลาร์

### \* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 110.56 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 110.47 เยน/ดอลลาร์

- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.1767 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 1.1778 ดอลลาร์/ยูโร

- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 31.246 บาท/ดอลลาร์

- กระทรวงพาณิชย์ เตรียมรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) หรืออัตราเงินเฟ้อ เดือนมี.ค.64 ต้องติดตามว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังลดลงต่อเนื่องจากเดือนก.พ. ที่หดตัว -1.17% หรือไม่ ซึ่งการหดตัวกลายเป็นผลจากมาตรการลดค่าน้ำ-ค่าไฟของรัฐบาลในการช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ประชาชน

- ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวชี้แจงประเด็นการตั้งกรอบงบประมาณปี 65 ลดลงกว่างบประมาณปี 64 ว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก โดยปีงบประมาณปี 53 ก็ปรับลดกรอบวงเงินลงจากปีงบประมาณ 52 ราว 250,000 ล้านบาท เนื่องจากเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ ทำให้ใช้มาตรการภาษีเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน อีกทั้งยังได้ออก พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552 (พ.ร.ก.ไทยเข้มแข็งฯ) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับปัจจุบันที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 และมีการออกพ.ร.ก.กู้เงินอีกด้วย "กระทรวงการคลังมีเครื่องมือวิเคราะห์ติดตามความเสี่ยงของการเกิดวิกฤติการคลังอย่างใกล้ชิดผ่านแบบจำลอง Fiscal Early Warning System ทั้งนี้ ณ สิ้นปีงบประมาณ 63 ค่าดัชนีรวมเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 2.47 สูงขึ้นจากสิ้นปีงบประมาณ 62 ซึ่งอยู่ที่ 1.44 เพราะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ยังคงต่ำกว่าระดับขีดเตือนภัยที่อยู่ที่ 5 สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด แต่ยังคงมีพื้นที่ว่างในการจัดทำนโยบายการคลังเพิ่มเติมได้หากมีความจำเป็น"

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- สภาองค์การนายจ้างชี้ การว่างงานเลยพินจุดต่ำสุดแล้ว แนวโน้มทยอยฟื้นตัวดีขึ้น จาก 3 ปัจจัย ทั้ง ศก.โลกเริ่มขยับ ผลจากเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ส่งออกดีขึ้น มาตรการรัฐอัดฉีดแรงงาน หนุนมาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 และรัฐวางไทม์ไลน์ฉีดวัคซีนคนไทยให้ชัดเจนขึ้น

- รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังศึกษาแนวทางการต่อยอดการทำธุรกรรม ของประชาชนผ่านระบบอีเพย์เมนต์ให้มากขึ้น โดยในอนาคตอาจให้ประชาชนสามารถปล่อยกู้ระหว่างกันเองผ่าน แอปพลิเคชันเป่าตั้ง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น และประชาชนที่มีเงินออมเพียงพอที่จะ สามารถปล่อยกู้และรับความเสี่ยงได้ก็ใช้ช่องทางนี้ปล่อยเงินกู้ได้ตามกฎหมายที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งเชื่อว่าในอีกไม่นานจากนี้ก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น

- ตลาดเงินและตลาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการวันศุกร์ที่ 2 เม.ย. เนื่องในวัน Good Friday

- กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ พุ่งขึ้น 916,000 ตำแหน่งในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนส.ค. 2563 ขณะที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้รับการสำรวจ โดยรอยเตอร์คาดไว้ว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรอาจเพิ่มขึ้น 647,000 ตำแหน่งในเดือนมี.ค.

- เจฟมอร์แกน วาณิชธนกิจของสหรัฐ เปิดเผยว่า บิตคอยน์จะกลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดใจมากขึ้น สำหรับนักลงทุนสถาบันที่ต้องการเพิ่มความหลากหลายของพอร์ตการลงทุน และราคาบิตคอยน์จะแตะระดับ เป้าหมายระยะยาวที่ 130,000 ดอลลาร์ หากมีความผันผวนลดลง

- ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐที่จะมีการรายงานในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนมี.ค., ยอดนำเข้า-ส่งออก-ดุลการค้าเดือนก.พ., คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมของวันที่ 16-17 มี.ค.64, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค. เป็นต้น

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่ คำเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้